



# กองเกษตรสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์.02-281-0859, โทรสาร 02-282-2871

ครั้งที่ 303/2553

9 เมษายน 2553

## กระทรวงเกษตรฯ จัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวและขอพรผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553

เนื่อง ในเทศกาลสงกรานต์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีสงกรานต์ของไทย ด้วยการจัดงานรดน้ำดำหัว ผู้บริหาร ระดับสูง ของกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2553 เพื่อให้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กระทรวงฯ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ เพื่อให้เกิดความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวระหว่างหน่วยงานและถือโอกาส รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอพร

นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวอวยพร แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันสืบสาน ประเพณีสงกรานต์ที่ดีงามของไทย ผม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทศกาลสงกรานต์นี้มาโดยตลอด และ โชคดีที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอาศัย อยู่บนพื้นแผ่นดินไทย ภายใต้พระบรมโพธิสมภารของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผม มีความตั้งใจที่จะอุทิศตนทำงาน มุ่งหวังให้ชาติบ้านเมืองมีความ เจริญก้าวหน้า เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ ให้กับแผ่นดินไทย ที่สำคัญยังได้มีโอกาสมาทำงานที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และได้รับการ สนับสนุนและร่วมมือเป็นอย่างดีจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรฯ ตลอดระยะเวลาที่ รับราชการ ดั่งนั้นขอถือโอกาสสำคัญนี้ อำนวยพรให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน จงประสบ แต่ความสุข ความเจริญ มีความก้าวหน้าทั้งในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เพียบพร้อมด้วยพลังกาย พลังใจ และพลังสติปัญญา ร่วมสร้างสรรค์สังคมธำรงไว้ซึ่งคุณความ ดี และขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยให้คงอยู่ตลอดไป

ด้านนายยุคล ลิ้มแหลมทอง ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าว ในโอกาสนี้ว่า ประเพณีสงกรานต์ของไทยเป็นประเพณีที่มีความยิ่งใหญ่ มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่แสดงออกถึง วัฒนธรรมอันดีงามของชาติ ซึ่งตามทัศนะของไทยดั้งเดิมถือว่า “วันสงกรานต์” เป็นวันเริ่มต้นของปี ใหม่ ทั้งยังได้ผนวกกับภูมิปัญญา ที่ดี องค์กรจะสานสายสัมพันธ์ของครอบครัวและสังคมให้อยู่ร่วมกัน อย่างสามัคคี กลมเกลียว จึงสร้างสรรค์ประเพณี “การรดน้ำดำหัว ” ขึ้นเพื่อต้องการให้บุตร หลาน หรือผู้น้อยอาวุโส ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความกตัญญู ความเคารพ ความระลึกถึง คุณูปการที่ได้รับ ในขณะที่พ่อแม่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือผู้มาอาวุโส ก็จะมีโอกาสที่จะอำนวยพรเพื่อความป็นสิริมงคล ชี้นำทางอันเป็นประโยชน์และนำมาซึ่งความสามัคคี ความปรารถนาดี ตลอดจนความสันติสุข ให้เกิดขึ้นในสังคมตลอดไป